

วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปค่อนข้างเร็ว ทำให้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตหลายด้าน รวมทั้งด้านการเดินทางไปต่างประเทศ หลายคนคิดว่าน่าจะได้มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยเฉพาะประเทศในยุโรป และมักจะมีคำถามว่าจะเดินทางไปประเทศไหนดี ผู้เขียนในฐานะคอลัมนิสต์ผู้โลกกว้างเคยได้รับคำถามลักษณะนี้หลายครั้ง จึงใคร่ขอเสนอว่า การเดินทางไปต่างประเทศ เราต้องสำรวจตนเอง และคนรอบข้าง หรือห่มุ่คณะที่จะร่วมเดินทางกับเรา ว่าต้องการอะไร แล้วค่อยมากำหนดว่าเราจะไปประเทศไหน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศ มาให้ท่านลองพิจารณาประกอบการเขียนโครงการหรือกำหนดโครงการในการเดินทางไปต่างประเทศ

1. เดินทางไปศึกษาดูงาน ต้องกำหนดหัวข้อให้ชัดเจนว่าเราจะดูเรื่องอะไรบ้าง ดูที่เรื่อง ใดที่แห่ง หรือที่ประเทศ เป็นเวลานานเท่าใด หากดูหลายประเทศ ควรเป็นประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เช่น ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปกลาง (ได้แก่ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฯลฯ) หรือประเทศในยุโรปตะวันออก (ได้แก่ ออสเตรีย ฮังการี โปแลนด์ และสาธารณรัฐเชค) หรือประเทศในคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และโมร็อกโก ปัจจุบันสามารถติดต่อเรื่องการศึกษาดูงานได้ทาง E-mail address ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถปรึกษาหารือรายละเอียดต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษานั้น ๆ ได้

การไปศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการ กรณีที่สถานศึกษามีได้เป็นนิติบุคคล ต้องขออนุญาตต้นสังกัด และการติดต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ ต้องเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน หากวิทยาลัยซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลจะติดต่อกับสถาบันหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ อาจติดต่อในนามสมาคม หรือมูลนิธิ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง หรืออื่น ๆ ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่เจริญแล้ว บางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคลยังคงติดต่อกับต่างประเทศในนามสมาคมหรือมูลนิธิ เช่นเดียวกัน ก่อนการติดต่อประสานงานต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะไปศึกษาดูงานเรื่องอะไร ตัวอย่างเช่น

1.1 ดูเรื่องการจัดการศึกษาเฉพาะทาง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori ควรจะเดินทางไปดูที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาแบบ Montessori เมื่อไปอิตาลีต้องวางแผนผนวกสถานที่สำคัญ ๆ ที่จะไปไหนหลังจากการศึกษาดูงาน เช่น หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองฟิเรนซ์ หากไปกรุงโรม จะไปดูกรุงวาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี และ Shopping สินค้า Brand name ที่บ้านไคสเปน ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับน้ำพุเทรวี (อิตาลีมีน้ำพุสวยงามหลายแห่งที่น่าสนใจ) หากไปเมืองมิลานก็จะดูโบสถ์ดูโอโม สมาคมกีฬาที่มีชื่อเสียงของมิลานอีกสองสมาคม สมาคมกีฬา

ในต่างประเทศหลายแห่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สนามกีฬา มีของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ ของสมาคมไวชายเฟนบอล สำหรับราคาจะแพงกว่าของที่ระลึกที่มีขายทั่วไป

1.2 ต้องการดูเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือสื่อการสอนสมัยใหม่ ควรไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น ปกติถือว่าออสเตรเลียเป็นรูปแบบของยุโรป และการจัดการศึกษาของออสเตรเลียค่อนข้างดำเนินการเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่า ออสเตรเลียประชาสัมพันธ์ให้คนจากประเทศต่าง ๆ มาเรียนที่ออสเตรเลีย คนที่เรียนในออสเตรเลียมาจากเกือบทุกทวีป ท่านใดที่มีลูกหลานอยากไปเรียนที่อเมริกาหรือยุโรป หากมีรายได้ไม่สูงนัก ควรเรียนที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะที่เมือง Perth ซึ่งเป็น Western Australia ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเดินทางไปเรียนที่ยุโรปหรืออเมริกา หากคิดถึงค่าเดินทางไปสู่โลกตะวันตกแล้วที่นี้นับว่าถูกที่สุด ระยะทางไม่ไกลมากนัก และมีวัฒนธรรมแบบโลกตะวันตก ชาติพันธุ์ของชาวออสเตรเลียก็เป็นพวกตะวันตก การจัดการศึกษามีระบบการค้นคว้าที่ดีแม้ว่าท่านจะเรียนที่ Western University ที่เมือง Perth ท่านสามารถยืมหนังสือเพื่อการค้นคว้าได้จากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งห้องสมุดที่ท่านเป็นสมาชิกจะดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ แต่ท่านต้องชำระค่าบริการดังกล่าว นับว่าเป็นการบริการทางการศึกษาที่ดีและทันสมัยมาหลายปีแล้ว หากไม่คิดเรื่องชาวตะวันตก ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ ชาวญี่ปุ่นเป็นคนตะวันออกที่มีวัฒนธรรมที่ดีหลายประการ ชาวญี่ปุ่นมีความอ่อนโยนต่างจากชาวเกาหลี และจีนมาก การจัดการศึกษาของญี่ปุ่นไม่ด้อยกว่าอเมริกา และยุโรป บางสาขาวิชาล้ำหน้ากว่าซีกโลกตะวันตก หากท่านเรียนรู้และสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย เรื่องการหางานทำมิใช่ปัญหาใหญ่

การเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ บางสถานศึกษาคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการให้เรา ได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร และอื่นๆ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพราะบางประเทศคิดค่าใช้จ่ายเกินความจริง เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศจีน ตามความจริงแล้วหากดูงานเรื่องการศึกษา ในเอเชียมีประเทศที่น่าจะดูงานทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้คือ เกาหลี และญี่ปุ่น หากไปดูงานด้านศาสนา อารยธรรม ควรจะไปประเทศอินเดีย

2. การไปชมมรดกโลก (World heritage) หรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ก็ต้องมากำหนดว่าจะไปดูที่ไหนดี มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่และอลังการและอยู่ใกล้เราที่สุด คือ นครวัด นครธม ของประเทศกัมพูชา กำแพงเมืองจีน ไกลออกไปอีก น่าจะไปดูที่อียิปต์ ไม่ว่าจะเป็ปิรามิด สุสาน หรือพิพิธภัณฑที่กรุงไคโร ล้วนน่าศึกษาทั้งสิ้น และน่าดูว่ากำแพงเมืองจีนมาก ตำรวจท่องเที่ยวที่อียิปต์ เขาดูแลนักท่องเที่ยวดีกว่าเมืองจีน ตำรวจจีนรู้เห็นเป็นใจไปกับพ่อค้าแม่ค้าจี้โกง และมีคนจี้โกงเต็มบ้านเต็มเมือง จะเห็นได้ง่ายๆ คือ สินค้า Brand name ปลอมมีมากที่สุดในประเทศจีน เขาปลอม Brand name ดัง ๆ จากทั่วโลก และนับเป็นเรื่องแปลกขณะเรา Shopping ในประเทศจีนเมื่อถูกโกงเงิน มักคุกเทศก์ท้องถิ่นก็ช่วยเจรจาอะไรไม่ได้เสมอ และการโกงของพ่อค้าแม่ค้าชาวจีน เขาโกง

ซึ่งหน้าเรียกว่าเอากันแบบตื้อ ๆ โดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น หากเดินไปอยู่ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะเดินทางค่อนข้างไกล และหลายประเทศการคมนาคมยังไม่เจริญมากนัก ผู้ที่เดินทางไปทางลาตินอเมริกาต้องมีสุขภาพดี เพราะสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งต้องเดินไกล หลายประเทศไม่อนุญาตให้รถทัศนจรจอดใกล้โบราณสถาน และเพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน ความเป็นระเบียบในการดำเนินการ และให้ง่ายต่อการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วย

มรดกโลกมีหลายประเทศทั่วโลก ควรศึกษาข้อมูลประกอบการวางแผนไปทัศนศึกษาหรือไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทาง

3. การเดินทางไปดูสถาปัตยกรรม ควรเดินทางไปประเทศยุโรป ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน หรืออื่น ๆ กรณีที่ต้องการความหลากหลายก็ไปครั้งเดียวดูสัก 3 ประเทศ ประเทศละ 3 วัน หากต้องการดูประเทศเดียวก็ดูในโปรแกรมเจาะลึก เช่น เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมของอาคารที่พัก บ้านที่คนรักบนธรรมชาติที่สวยงามในเมืองต่าง ๆ ศึกษาวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ และคนที่นี่เขาไม่ทำงาน 3 D เหมือนกับประเทศที่เจริญทั่วโลก คือ งานที่ยุ่งยากและใช้แรงงานมาก (Difficult) งานที่เสี่ยงภัย (Dangerous) งานที่สกปรก (Dirty) มีเด็กไทยหลายครอบครัวบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองว่าไปทำงานหาเงินช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ก็เจองานในลักษณะนี้ แต่บางคนไม่ยอมพูดความจริง เพราะเกรงว่าผู้ปกครองเป็นห่วง สำหรับการ Shopping ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปช้อปปิ้งนาฬิกา ซึ่งมีหลาย Brand name และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก หากจะไปเจาะลึกอิตาลี จะได้ท่องเที่ยวหลายบรรยากาศ เพราะประเทศอิตาลีมีรูปร่างยาวคล้ายรองเท้าบูธ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีคนหลายชาติพันธุ์ มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสถาปัตยกรรมที่น่าชมมากกว่าหลายประเทศในยุโรปด้วยกัน การ Shopping ที่อิตาลี นิยมพกเสื้อผ้า และเครื่องหนัง ซึ่งมี Brand name มากมายให้เลือกซื้อตามความชอบ

4. การเดินทางไปดูความสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลาย ผู้คนในบ้านในเมืองที่มีรูปร่างหน้าตาดี หาดทรายสวยงาม ชมการสู้วัวกระทิง ไปเที่ยวประเทศสเปน สเปนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นเดียวกับหลายประเทศ ด้วยเหตุที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ของคนในแคว้นต่าง ๆ ของประเทศสเปน หลายแคว้นมีความพยายามที่แยกประเทศ สำหรับสินค้า Brand name ที่มีชื่อเสียงของสเปน เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยี่ห้อ Loewe ก็เป็นที่นิยมมิใช่น้อย ไปชมการสู้วัวกระทิง ราคาเข้าชมแต่ละครั้งไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของนักสู้วัวกระทิงหรือ Matador ไปชมสนามกีฬาที่เคยแข่งขันโอลิมปิก ที่เมือง Barcelona เป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในยุโรป มีที่จอดเรือสำราญคล้ายกับเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา หรือไปชมสนามกีฬา Real Madrid หลังจากเสร็จสิ้นจัดกีฬาโอลิมปิก เขาจะให้สนามกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีอาคารในบริเวณนั้นหลายหลังเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา หอพักนักกีฬานานาชาติจะให้เอกชนสัมปทานเป็นโรงแรมบ้าง

เป็นห้างสรรพสินค้าบ้าง จัดเป็นศูนย์ Fitness บ้าง นอกจากนี้แล้วประเทศสเปนได้ชื่อว่า ประเทศที่มีผู้หญิงสวย และผู้ชายรูปร่างหล่อ รวมแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหญิงและชายล้วนหน้าตาดี คนสเปนส่วนใหญ่ใจกว้างกว่าพวกยุโรปกลาง มีความเป็นมิตรมากกว่าหลายประเทศ

5. การเดินทางไปดูการโคจรของดวงอาทิตย์ หลายคนสงสัยว่า ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นอย่างไร ผู้เขียนขอสรุปว่า หากเราเอาลูกบอลวางบนโต๊ะ ห่างออกจากลูกบอล (ซึ่งสมมุติเป็นโลก) ในแนวอนประมาณกึ่งกลางลูกบอลวางไฟฉาย (ซึ่งสมมุติเป็นดวงอาทิตย์) ห่างจากลูกบอล 1 ฟุต เปิดสวิทช์ไฟฉายแล้วลองหมุนลูกบอลดูจะพบว่า ตอนบนและตอนล่างของลูกบอลจะมีแสงส่องตลอดเวลา เหมือนกับภูมิศาสตร์ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งอยู่ตอนเหนือของโลก ประกอบกันการเอียงแกนของโลกประมาณ 23.5 องศา ช่วงประมาณกลางปีจึงปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน อีกหกเดือนต่อมาเวลากลางคืนยาวกว่าเวลากลางวัน ความจริงแล้วเราจะเน้นไปดูที่นอร์เวย์ ผู้เขียนขอยืนยันว่า ประเทศในแถบนี้ คือนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก และฟินแลนด์ ล้วนมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนทั้งสิ้น รวมไปถึงเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย ที่นี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าประมาณ 40 นาที ยังมองเห็นแสงอาทิตย์เหมือนเวลาหกโมงเย็นในบ้านเรา สรุปได้ว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืนปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์หมุนรอบตัวเราและอยู่ที่ขอบโลก ต่างจากบ้านเราซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วโคจรข้ามหัวเราไปทางทิศตะวันตก จึงเห็นพระอาทิตย์ประมาณ 12 ชั่วโมงเกือบทั้งปี ข้อเสียของคนที่นี่หลับยาก หากไปในช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนจะนอนไม่ค่อยหลับ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอยานอนหลับก่อนเดินทาง และคงใช้เฉพาะวันแรก ๆ หลังจากปรับตัวได้ก็เป็นปกติ หากต้องการชมบรรยากาศแบบยุโรปและชมการโคจรของดวงอาทิตย์ก็น่าจะเดินทางไปประเทศรัสเซีย ที่เขารุงมอสโกแล้วค่อยบินไปเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อดูปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน เพราะที่รัสเซียค่าครองชีพต่ำกว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวีย สำหรับด้านสถาปัตยกรรม รัสเซียก็มีทุกอย่างเหมือนประเทศในยุโรป และยังมีเผ่าต่าง ๆ มากมาย และเนื่องจากประเทศรัสเซียมีความยาวกินพื้นที่สองทวีป คือทั้งเอเชียและยุโรป จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก สินค้าส่วนใหญ่ราคาไม่แพง ไม่มีตลาดสินค้า Brand name มากมายเหมือนยุโรปกลาง แต่รัสเซียมีสินค้าหลายอย่างที่เป็เอกลักษณ์เฉพาะ

6. การเดินทางไปดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมและฟังดนตรี บรรยากาศ Romantic ควรเดินทางไปประเทศออสเตรีย บ้านเมืองมีสถาปัตยกรรมสวยงาม สะอาด ราวกับดินแดนในฝัน ในตอนบ่ายหรือเย็นสามารถนั่งรถม้าแบบบรรยากาศเก่า ๆ ชมเมือง ผู้ควบคุมม้าใส่สูทผูกเน็คไท เป็นภาพที่หาดูได้ยาก สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งรวมทั้งถนนคนเดิน (Walking street) ในกรุงเวียนนา มีคนแต่งตัวแบบข้าราชการสำนักสมัยโบราณชายตัวเข้าชม Concert ตลอดถนนคนเดินจะได้ยินเสียงเพลง โดยเฉพาะเพลงที่คุ้นหูในบ้านเราคือ เพลง Four season มีการแสดงดนตรีโดยศิลปินเดี่ยวคนที่เดินผ่านไปมาถูกใจแะฟังเพลง และบริจาคเงินใส่ภาชนะที่เขาวางไว้ อาจจะเป็นกล่องก็ได้อ

หมวก หรืออื่น ๆ ต่างไปจากพวกขอทานในบ้านเรา บางทีมีการแสดงตลกโชว์ก็มีคนไปมุงดูมากมาย นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถชมและเลือกซื้อ Crystal ที่มีชื่อเสียงของ Swarovski เป็นเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับบ้านระยิบระยับ ซึ่งมีมากมายหลายแห่ง ออสเตรียยังมีเมืองต่าง ๆ ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนอีกหลายเมือง ที่พักก็มีหลายหลายรวมทั้งโรงแรมหลายระดับให้เลือกห้องพัก บ้านพักคล้ายกับ Guest house ในบ้านเรา ได้ทราบมาว่า Guest house ในออสเตรียมีความสะอาด ชาวออสเตรียมีความเป็นมิตร

7. ไปดูและเลือกซื้อเครื่องเพชรที่สวยงาม ควรไปประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกเหนือจากเศรษฐกิจในประเทศประเทศต่าง ๆ นิยมมาซื้อเพชร ยังมีเจ้าผู้ครองนครและพระราชินีของประเทศในตะวันออกกลางหลายพระองค์นิยมมาสั่งซื้อเครื่องเพชรจากที่นี่ หากไปท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวหรือซื้อ Package tour หรือ City tour ของเนเธอร์แลนด์เขามักจะมีรายการพาไป Shopping ร้านเครื่องเพชรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีอยู่ 2 ห้าง คือ ห้าง Coster และ ห้าง Gassan ไม่ห้างใดก็ห้างหนึ่ง การซื้อเครื่องเพชรที่นี่เขามีใบรับรอง (Certificate) รับรองสินค้าให้ นอกจากนี้ไปเลือกซื้อหรือชมแล้วยังสามารถเข้าไปดูการผลิตหรือการเจียรในด้วย มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โปรแกรมนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกับการไปเที่ยวประเทศจีน มักจะพาไปซื้อยาบัวหิมะทาแก้ไฟหรือน้ำร้อนลวก ซึ่งจีนมักใช้ยาขายในการขายสินค้า เที่ยวประเทศเกาหลี เขามีนโยบายพาไปซื้อโสม ที่เกาหลีดีกว่าเงินเขาไม่ใช้ยาขายในการค้า เขาขายตรงไปตรงมา ยกเว้นคนไทยเราหลอกกันเอง การเที่ยวในประเทศเนเธอร์แลนด์สิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างหนึ่ง คือการนั่งเรือกระจกชมเมือง ที่นี่เขามีแม่น้ำมากมายหลายสาย เพื่อการระบายน้ำและการชลประทาน เพราะประเทศนี้พื้นที่จำนวนไม่น้อยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล น้ำในลำคลองต่าง ๆ ไหลเพราะระดับน้ำไม่ลึกมากนัก หากสังเกตตอนนั่งเรือจะพบว่าอาคารบ้านเรือนสองฝั่งคลองเกือบทุกหลังเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะดินได้ฐานรากค่อนข้างเหลว และบ้านของชาวเนเธอร์แลนด์มีประตูเข้าออกขนาดเล็ก ใต้จั่วบ้านจะมีรอกแขวนอยู่ (ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น หากมี 3 ชั้น จั่วจะอยู่ที่ชั้น 3) ใต้จั่วเพอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เพราะไม่สามารถนำเข้าทางประตูได้ ใครสร้างประตูใหญ่เสียภาษีโรงเรือนแพง เขาจึงสร้างประตูค่อนข้างเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแพง

8. ไปดูแฟชั่น คนจำนวนไม่น้อยนิยมไปประเทศฝรั่งเศส หากเดินทางไปกรุงปารีส สถานที่ท่องเที่ยวในปารีสที่น่าสนใจมีหลายแห่ง สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการขึ้นไปชมทัศนียภาพกรุงปารีส บนหอไอเฟล (Eiffel tower) ท่านไม่ต้องขึ้นไปสูงมากนัก เพราะยิ่งสูงยิ่งหนาว และมีราคาแพง แม้ว่าจะเห็นได้ไกล แต่สิ่งที่อยู่ไกลออกไปมองเห็นไม่ชัดอยู่ดี ถัดมาลองแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นที่ตั้งของปารีส (เดิมทีชนเผ่าปารีเซียนอยู่บนเกาะนี้ การตั้งชื่อเมืองหลวงก็มาจากปารีเซียน) ทัศนียภาพของแม่น้ำแซนสวยงามมาก และสวยงามกว่าแม่น้ำของหลายประเทศในยุโรป สถานที่ถัดมาคือพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และยังคงรักษาสภาพความ

สวยงามไว้ ประตูชัย (Arc de Triophe) ซึ่งเป็นที่บรรจบหรือวงเวียนของถนน 12 สาย ถนนสายหนึ่งจากประตูชัยตรงไป Place de la concorde เรียกว่า ฉอง เอลิเซ่ (Champ Ellise) จากรากศัพท์เดิมแปลเป็นภาษาไทยว่า แคนสนธยา สองข้างทางเต็มไปด้วยแฟชั่นสินค้า (คนนิยมใส่เสื้อผ้าสีดำมาก) ท่านควรเตรียมเสื้อผ้าสีดำหรือสีทึบจะช่วยให้ดูผสมกลมกลืนกับนักท่องเที่ยวอื่น ๆ และยังช่วยให้มีความอบอุ่นมากกว่าสีอื่นด้วย บนถนนสายนี้เต็มไปด้วยห้างร้านต่าง ๆ มากมาย มีสินค้า Brand name หลายยี่ห้อขาย และมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและไทย หรือหลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) สินค้าที่นี่มีราคาค่อนข้างแพง แต่เป็น Brand name ที่มีคนนิยมมาก หลุยส์ วิตตอง เติบโตมาจากการผลิตกระเป๋าเดินทาง แต่ปัจจุบันขายสินค้ามากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อ

9. การไปเล่นสกีหิมะ ควรไปในประเทศที่มีความเจริญ และมีจริยธรรม เช่น ประเทศเกาหลีหรือประเทศญี่ปุ่น หากไปยุโรป คนไทยนิยมไปเขาทิลิส ประเทศสวิต (นั่งกระเช้าซึ่งหมุนได้ 360 องศา) ทำให้เราเห็นทัศนียภาพรอบตัวก่อนขึ้นถึงภูเขาหรือสถานที่เล่นสกี) สถานที่แห่งนี้พิมพ์ Brochure เป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย หากคนไทยไปเป็นคณะและได้จองไว้ล่วงหน้า เขาจะจัดเตรียมไว้เท่ากับจำนวนคนที่ไป พอไปถึงสามารถรับตัวพร้อม Brochure ประเทศสวิตและประเทศอื่น ๆ ที่เจริญด้านเทคโนโลยีมีระบบช่วยเหลือผู้เล่นสกีหิมะในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย หากท่านสนใจจะไปฝึกเล่นหิมะต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพให้พร้อม คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่น มักไปเที่ยวชม และมีข้อควรระวังในการออกไปเที่ยวชมการเล่นสกี ท่านไม่ควรออกไปจากอาคารไกลมากนัก เพราะหากอากาศเย็นจัด ท่านจะเกิดอาการแพ้อากาศเย็น น้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาแทบจะไม่ทันรู้สึกตัว อีกประการหนึ่งหากท่านเดินออกไปไกลจากอาคาร ปลายนิ้วเกิดอาการชาต้องรีบกลับเข้ามา แล้วเอามือที่ขาไปใกล้ ๆ Heater จะช่วยให้อาการชาหายได้

10. กรณีที่พาลูกหลานไปสวนสนุก ส่วนใหญ่จะเป็น Disneyland ซึ่งมีการลงทุนในหลายประเทศ ที่ใกล้ที่สุดคือ ฮองกง ไกลออกไปคือญี่ปุ่น และเกาหลี หรือจะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นตำรับสวนสนุกในลักษณะนี้ และนับเป็นเรื่องแปลกที่เครื่องเล่นชนิดที่เสี่ยงมากหรือหวาดเสียวยิ่งใหม่มากเท่าใดยิ่งเร้าใจกับความหวาดเสียวมากยิ่งขึ้น หากไปเล่นที่ประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีลงทุนกันเองเรียกว่า Everland โดยภาพรวมไม่แตกต่างจาก Disneyland มากนัก ในบรรดาสวนสนุกทั้งหลายย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา การจะเล่นเครื่องเล่นอะไรต้องศึกษารายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะข้อควรระวัง บางประเทศไม่มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่ป้ายเตือนก็เป็นภาษาท้องถิ่น อาจจะทำให้ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นผิดวิธี เครื่องเล่นบางอย่าง ผู้เล่นเพียงนั่งไม่ถูกต้อง ที่เรียกกันว่า “ผิด Position” เช่น ไม่เอาหัวแนบกับเก้าอี้ในขณะที่ถูกเหวี่ยง อาจเกิดอาการชอกที่คอ และหากได้รับบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับแพทย์โดยเฉพาะการเดินทางไปกับครอบครัว หากเดินทางไปกับบริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local guide) ยังสามารถช่วยเหลือเราได้ เพราะปัจจุบัน

หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย มักจะพูดภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็จีน เกาหลี หรือญี่ปุ่น

11. การเดินทางเยี่ยมชมพุทธสถาน โดยทั่วไปนิยมไปสังเวชนียสถาน (สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน) คือประเทศอินเดียและเนปาล หากไปประเทศเหล่านี้ต้องยอมรับในความสกปรกของบ้านเมืองเขา มีความไม่สะดวกสบายเหมือนกับไปประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศที่เจริญด้วยเทคโนโลยี และต้องเผชิญกับความน่ารำคาญจากขอทาน ท่านไม่ควรใจอ่อนให้เงินกับขอทาน เพราะหากชาวอินเดียหรือเนปาลคนอื่นเห็น ก็จะวิ่งเข้ามาขอด้วย บางคนมิใช่ขอทานอาชีพ ก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับเขาด้วย แล้วยังอ้างอีกว่า ทำไมให้คนอื่นได้ ทำไมเขาไม่ได้รับ ซึ่งนับเป็นการเรียกร้องสิทธิแบบแปลก ๆ ของคนแถบนี้ นอกจากประเทศอินเดียและเนปาลแล้ว ประเทศศรีลังกา ซึ่งมีพุทธสถานหลายแห่งที่น่าสนใจ และประเทศบังกลาเทศซึ่งมีชาวพุทธไม่มากนักส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ คือเมืองจิตตะกอง เรียกกันว่า เป็น Buddhist area ทั้งศรีลังกาและบังกลาเทศก็มีคนลักษณะนี้ เรียกว่าหากไปประเทศแขกท่านต้องมีสติในการระมัดระวังมากขึ้นด้วย

การเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถาน นิยมไปสามเส้นทาง คือบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่เมืองกัลกัตตาแล้วนั่งรถไปตามสถานที่ต่าง ๆ และกลับไทยทางสนามบินกรุงกานูมัณฑุ ที่ประเทศเนปาล เส้นทางนี้หากยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังจากเสร็จสิ้นจากการนมัสการสังเวชนียสถาน ควรนอนพักที่กรุงกานูมัณฑุสักสองคืนเพื่อเที่ยวกรุงกานูมัณฑุและเมืองอื่น ๆ เส้นทางที่สองเข้าทางกรุงกานูมัณฑุ ออกเมืองกัลกัตตาบินกลับประเทศไทย เส้นทางที่สามเข้าและออกทางเมืองกัลกัตตาการเดินทางไปอินเดีย หากบินไปลงที่เมืองกัลกัตตาอื่นราคาจะถูกกว่าลงที่กรุงนิวเดลี เพราะระยะทางสั้นกว่า

12. หากท่านเดินทางไปทัศนศึกษาในที่ราบสูงหรือหลังคาโลก คือ ทิเบต การเดินทางไปทิเบต นักทัศนจรส่วนใหญ่ มุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนamahayan หรือตันตระยาน มีพระสงฆ์ที่เรียกว่าลามะ ซึ่งเป็นนิกายที่มีความลึกซึ้งเรื่องจิตวิญญาณ นิยมเดินทางไปชมพระราชวังโปตาลา (Potala palace) วัดโจคัง วัดเชร่า วัดเตรปุง และพระราชวังฤดูร้อน หากมีเวลาจะเดินทางไปไปที่ชิกาเซ ซึ่งมีอีกหลายวัด มีภูเขาที่สูงที่สุดในทิเบต เชื่อว่าเป็นเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ สรุไปได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในทิเบตเกือบทั้งหมด คือวัด เนื่องจากทิเบตมีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยกว่าปกติ แม้ว่าท่านจะมีสุขภาพดี ท่านยังต้องเตรียมสุขภาพให้พร้อม ควรฝึกร่างกายให้ดีก่อนเดินทาง สำหรับคนที่มีสุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหอบหืด ไม่ควรเดินทางไปทิเบตโดยเด็ดขาด การเข้าสู่ทิเบตรัฐบาลจีนจะให้ท่านกรอกข้อความแจ้งเรื่องสุขภาพ (Health declare) ก่อนเข้าทิเบต หากท่านไม่มั่นใจในสุขภาพของท่าน ท่านควรไปปรึกษาหารือ และให้แพทย์ตรวจสุขภาพก่อนตัดสินใจเดินทาง

13. ไปทัศนศึกษาตามเทศกาล เช่น Carnival ในลาตินอเมริกา ชมดอกไม้สวย ๆ งาม ๆ ในเทศกาลดอกทิวลิปที่เคอร์เคนฮอฟ (Keukenhof) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจัดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทุกปี สวนดอกไม้ที่สวยงามในสหรัฐอเมริกามีในหลายรัฐ ผู้ใช้บริการเสียเงินค่าเข้าชม และต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดของสวนสาธารณะ เพราะภายในสวนสาธารณะบางแห่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่ไป Picnic ใช้ เมื่อใช้เสร็จต้องเก็บให้เขาให้เรียบร้อย สำหรับงานในเทศกาลต่าง ๆ ที่น่าดูในเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นมีเทศกาล (Festival หรือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Matsuri) มากมาย และมีทุกเดือน กระจายจัดตามเมืองต่าง ๆ งานประจำปีส่วนใหญ่จะจัดตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทำให้ผู้ที่เดินทางไปทัศนศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมมากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

14. ไปทัศนศึกษาด้านศาสนาและอารยธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย คนส่วนใหญ่นิยมไปประเทศอินเดีย เพราะประเทศนี้นอกจากจะมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลแล้วยังมีหลายศาสนา หลายศาสนามีวิทยาลัยของตนเอง จัดการศึกษาด้านศาสนาจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางศาสนา รัฐบาลอินเดียต้องประกาศว่า อินเดียไม่มีศาสนาประจำชาติ แต่ละศาสนาล้วนมีคนนับถือกันหลายล้านคน เพราะเขามีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศอินเดียเช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน และยังมีชุมชนศาสนาอื่น ๆ อีก ได้แก่ ศาสนาไซโรอัสเตอร์ ศาสนาบาไฮ ศาสนายูดาเย ฯลฯ ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาทั้งศาสนาโบราณและศาสนาปัจจุบันหลายศาสนา หากไปอินเดียต้องทำตัวสมถะ และสำรวจตนเองว่า สามารถรับประทานอาหารที่ปนเครื่องเทศได้หรือไม่ (แม้แต่นมสดเขายังผสมเครื่องเทศ เรียกว่า นมมัชชالا) ที่นี่ร้านอาหารจีนค่อนข้างหายาก อาหารส่วนใหญ่ในประเทศเป็นอาหารมังสวิรัตและมักจะเน้นหนักเรื่องถั่ว อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ร้านของชาวอินเดียหลายแห่งจะมีไก่และปลา แต่ละเมืองมีข้าวกับแกงถั่วบ้าง โรตีกับแกงถั่วบ้าง โรตีสที่รับประทานเป็นอาหารหลักในบางเมืองก็แตกต่างกัน เช่นเดียวกับประเทศจีน ชาวจีนตอนเหนือจะรับประทานหมั่นโถแทนข้าว ชาวจีนตอนใต้รับประทานข้าวเป็นหลัก คนอินเดียส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหารจากชาวฮินดู ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ พวกเขานิยมลัทธิฮิงสา ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ หากท่านไปที่วัดตามศาสนสถานต่าง ๆ จะพบว่า สัตว์ที่เพ่นพ่านอยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นนก หรือกระรอก สัตว์พวกนี้ขออาหารจากคนและมากินในมือ โดยไม่กลัวว่าจะถูกทำร้าย ด้านพุทธสถานที่สำคัญในอินเดีย นอกเหนือจากสังเวชนียสถานยังมีมากมายหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น เมืองไพศาลี ปัตนะ สถูปที่สาญจี ถ้ำอชันดา ถ้ำเอโรลา ซึ่งเป็นมรดกโลกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง มีคนไทยรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ไปเรียน

ที่อินเดียมากมาย จากความยิ่งใหญ่ของอินเดียทำให้ผู้ที่หลงใหลในอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุไปอินเดีย
สิบครั้งก็ยังไม่เบื่อ

นอกจากไปทัศนศึกษาตามความต้องการที่ตั้งใจตัวอย่างมาแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ อีก เช่น ไปชม
ฟุตบอล ส่วนใหญ่นิยมไปประเทศยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีอยู่หลายเมือง แต่มีราคาค่อนข้าง
สูง ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน อิตาลี และประเทศอื่น ๆ

สมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์

ครู ชำนาญการพิเศษ

8 พฤษภาคม 2551

